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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๙  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว  ตามล าดับ  คือ 

๑. รายงานผลการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  แนวทางการปรับปรุงการ
ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนจากภาครัฐ  
และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองพิจารณาเสร็จแล้ว  
(ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายชนสิษฎ์  ยอดฉิม  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  และกรรมาธิการฯ  ได้เสนอรายงาน  
สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติ
หน้าที่  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ  ตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับ
รายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ  เรื่อง  ราคาหนังสัตว์โค  กระบือตกต่ า   
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให ้  
นายชาคริต  ภูมิศรีจันทร์  และนางวรางคณา  โตรส  ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  นางวัชราพร  เธียนชัยวัฒนา  และนางสาวสุจิตรา  ปฏิการสกุล  ผู้แทน 
จากกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  นายศุภชัย  โปฎก  และนายณรงค์  บุญยกิจโณทัย  
ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 



-  ๒  - 
 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  รองประธานคณะกรรมาธิการฯ  และ
กรรมาธิการฯ  ได้เสนอรายงาน  สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานคณะกรรมาธิการฯ   
รองประธานคณะกรรมาธิการฯ  และกรรมาธิการตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  เพื ่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษา  เรื่อง  ปัญหาที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก    
ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว   
(ในระเบียบวาระที่  ๔.๓) 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให ้  
นายสมนึก  จงมีวศิน  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปรารถนา   
ฤทธิ์พริ้ง  นางสาวเสารัจ  รัตนค าฟู  นางสาวพรพนา  ก๊วยเจริญ  และนายธิวัชร์  ด าแก้ว  ผู้แทน 
จากคณะอนุกรรมาธิการ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๐๔  วรรคสอง 

เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ  รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  และ 
อนุกรรมาธิการ  ได้เสนอรายงาน  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานคณะกรรมาธิการฯ  และรองประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการตอบชี้แจง  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการฯ  เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๗  นาฬิกา 
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